

Chi Tran

Viết cho mẹ, ngày con mặc áo dòng

- Hôm nay, ngày con mặc trên mình chiếc áo mẹ, mẹ thì mẹ áo đẹp biết... Tuy không phải tay Mẹ may, hay do tay Mẹ mặc nhưng lòng mẹ thì mẹ thêm dệt bởi tình yêu thiêng liêng, lòng của người mẹ âm thầm của Mẹ. Để đến hôm nay làm nên ngày bước ngoặt trong đời con: Ngày con mặc trên mình, chiếc áo Dòng Chúa ban.

Đời con là mảnh ghép của những "chiếc áo". Mẹ thì mẹ áo tuy có giá trị khác nhau, nhưng hoàn toàn khác nhau những đó đều là những ghi dấu bằng những công khó, những hy sinh vất vả của đời Mẹ dành trọn vẹn con.

Ngày con cất tiếng khóc chào đời, con bước vào hành trình khôn lớn làm người, nơi đó có dáng Mẹ, có bàn tay yêu thương của Mẹ. Mẹ nâng niu, bước con trong chiếc áo đời mẹ: Chiếc áo của Hội Mẹ Tình Mẹ dành cho con nhân ngày con gia nhập Hội Thánh.

Những chiếc áo trải nghiệm nên ngày đầu tiên đi học có thơm mùi vải mẹ, Mẹ gói vào đó niềm hy vọng cùng niềm mơ ước cho tương lai đời con. Còn đó niềm bỡ ngỡ "quần đùi áo sọt", chiếc áo của thuở nhí. Mẹ vất vả dành dụm mua cho con để con có thể cháy hết mình với đam mê bóng đá trong những trận thi đấu với bạn bè đồng trang lứa. Và còn đó chiếc áo của nhân ngày con ra trường, là chiếc mẹ thì mẹ phải chi y vất vả, dệt dệt cho công việc của mẹ sinh. Mẹ sẽ mãi mãi giải đáp mẹ của những niềm ru ngủ vất vả, trên gánh hàng rong để dành dụm từng đồng tiền, từng cân thóc nuôi con ăn học qua những năm tháng dài của đời sinh viên.

Và hôm nay, ngày con mặc trên mình chiếc áo đẹp biết....Tuy không phải bởi tay Mẹ may, do tay Mẹ mặc nhưng lòng mẹ thì mẹ thêm dệt bởi tình yêu thiêng liêng, lòng của người mẹ âm thầm của Mẹ để đến hôm nay, làm nên ngày bước ngoặt trong đời con: Ngày con mặc trên mình, chiếc áo Dòng Chúa ban.

Chiếc áo Dòng không phải là màu trắng tinh khôi như những ngày cắp sách tới trường. Cũng

không phải là rườ rĩ sặc màu của những tấm áo cũu thũ, những là mũt màu đen huyền nhiẽm... Màu đen tuy có dáng dũp ý nghĩa của sũ chũt, những không hũ nhuẽm màu bi thũm. Đó là sũ chũt đi cho thũ gian, là sũ tũ hũy cho cái tôi của chính mình, là mình chũng cho sũ dũn thân tũ bũ và mũt tâm hũn khiêm nhũũng hiũn dũng cho Thiên Chúa.

Tũm áo Dòng không thuũc sũ sũ hũu ngũu nhiên hay có thũ đũũc đũnh giá bũi vũt chũt. Bũi đó là sũ đũp trũ tiũng Chúa mũi gũi, cùng vũi đó là cũ mũt hành trình khám phá, chũn lũa, phân đũnh cách tũ do và ý thũc nũi tâm hũn ngũũi trũ.

Tũm áo Dòng, mũm áo của Tình yêu Chúa ngang qua tình mũu tũ thiêng liêng Mũ dành cho con trong những bài hũc: Bài hũc làm ngũũi, bài hũc đũo đũc và đũc biũt là những bài giáo lý đũc tin đũu đũi. Bài hũc đũn giũn đó chũ là những câu kinh, những lũi ca, những bài hát thánh ca trong giũ kinh sáng tũi bên gia đũnh, kèm vũi đó là lũi thức đũc con "phũi biũt siêng năng đũc kinh, cũu nguyũn, đi lũ mà thũ phũũng Chúa, mà lo giũ đũo..." Bài hũc đó là những giá trũ nũn tũng mà Mũ đã vun vén cho nũn gũi của con.

Cám nũ Mũ, vì tũt cũ những mũm áo Mũ mang đũn trong cũc đũi con. Tình Mũ nhũc nhũ con biũt ý thũc vũ thân phũn yũu đũũi, bũt xũng nũi con đũ trong mũi hoàn cũnh, con luôn biũt cũm nghiũm và nhũn ra Tình yêu Chúa trên cũc đũi mình.

Vũi mũm áo mũi, con không đũũc phép tũ hải lòng, tũ thũ a mũn những luôn biũt ý thũc đũu tranh vũi tính xác thũt, những nhũ mũm áo, con biũt đũn thân và đào luyũn mũi ngày đũ nên giũng Chúa Kitô hũn bũi:

***"Áo dòng không phũi chân tu
Hoa thũm nhân đũc đũi tu mũi thành"***

Tác giũ bài viũt: Antõn Đũc Hoàng
